

TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG TRẦN NHÂN TÔNG – SỨC SỐNG MỚI

VÕ VĂN PHO(*)



TRƯỜNG THPT TRẦN NHÂN TÔNG
Số 66 Tân Hóa – Phường 1 – Quận 11 – Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 08.22.465.859 - Hotline: 0907.05.05.65
Website: www.trannhantong.edu.vn

Với một đội ngũ giảng viên, quản nhiệm tâm huyết, giàu kinh nghiệm, luôn theo sát, chăm sóc từng em học sinh, trường chúng tôi tự hào đã gầy dựng một gia đình thứ hai cho các em học sinh, đó chính là đại gia đình Trường THPT Trần Nhân Tông.

Trường có cơ sở vật chất được trang bị đầy đủ, âm cúng, chĩnh chu, mang lại cho học sinh cảm giác thân thiện. Đặc biệt trong năm học 2016-2017, trường đầu tư xây dựng cơ sở vật chất mới với tổng diện tích trên 2000m², phòng học hiện đại, đầy đủ các khu vui chơi, khu nội trú, sân bãi cho học sinh chơi bóng rổ, bóng chuyền, phòng gym, hồ bơi,...

Trường THPT Trần Nhân Tông nhận học sinh các lớp 10, 11, 12 trên phạm vi toàn quốc theo hình thức xét tuyển học bạ. Khi tham gia học tập tại Trường, các em được: Ngoại khóa du lịch 3 lần trong 1 năm, trong đó có một chuyến đi xa dài ngày tại Đà Lạt, Nha Trang,...; tham gia hoạt động bơi lội, võ thuật, cầu lông, bóng bàn,... để nâng cao thể chất; tham gia các hoạt động vui chơi, giải trí sau giờ học như nhảy cổ động, nhảy hiện đại, các sinh hoạt ngoài giờ rèn luyện kỹ năng sống,...; tăng cường giao lưu với sinh viên quốc tế để phát triển giao tiếp tiếng Anh. Phòng học 100% máy lạnh, tăng cường tiết Tin học, sau 3 năm học các em có được chứng chỉ Chuyên viên Công nghệ thông tin. Căn tin đảm bảo ăn ngon, đủ chất và theo khẩu vị các em. Khu nội trú dành cho các em học bán - nội trú, được trang bị và đầu tư mới trong năm sau với trang thiết bị hiện đại, có giáo viên chăm sóc giấc ngủ các em.

Trung tuần tháng 3/2017, Trường chuyển về cơ sở mới tại số 200 đường Tân Hòa Đông, quận Bình Tân. Cơ sở mới khang trang là một bước đi vô cùng sáng suốt và đúng đắn của Hội đồng Quản trị. Với không gian rộng thoáng, các phòng học, phòng chức năng chắc chắn sẽ đáp ứng đủ các tiêu chí mà Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố yêu cầu. Và cũng chắc chắn, khu nội trú nghỉ ngơi của giáo viên hay các em học bán trú sẽ thoải mái và tươi mát hơn. Điểm đặc biệt và cũng là điểm mà Hội đồng Quản trị luôn quan tâm, luôn chú ý đến là sân vui chơi, học thể dục hay đá bóng... cho toàn thể học sinh. Môi trường sư phạm tốt, có thể nói là môi trường thỏa sức: HỌC – HỒI – HIỂU – HÀNH – RÈN THÂN – LUYỆN CHÍ.

Hy vọng ngôi trường mới sẽ mang đến làn gió giáo dục mới, sức sống mới và đáp ứng được yêu cầu đổi mới giáo dục và đào tạo.

(*)Giáo viên. Trường Trung học phổ thông Trần Nhân Tông, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh.